

สรุปนโยบายเรื่องค่าธรรมเนียมและการยกเว้นค่าธรรมเนียมของเขตการศึกษาซอลท์เลกซิตี (SALT LAKE CITY SCHOOL DISTRICT)

หากท่านต้องการความช่วยเหลือในการทำความเข้าใจคำประกาศนี้ กรุณาติดต่อคุณ BOB MUENCH ที่
(801) 578-8378

คู่มือฉบับนี้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อช่วยท่านในการเข้าสู่ข้อมูลนโยบายและวิธีดำเนินการเรื่องการยกเว้นค่าธรรมเนียมและการมีสิทธิได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมของเขตการศึกษาซอลท์เลกซิตี (Salt Lake City School District)

ภาพรวม

1. กฎหมายแห่งมลรัฐยูทาห์อนุญาตให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมในระดับเกรดเจ็ดถึงระดับเกรดสิบสองได้ สิ่งนี้หมายความว่า นักเรียนของท่านอาจจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรม และโปรแกรมต่างๆ ได้
2. ค่าธรรมเนียมทั้งหมดอยู่ภายใต้เงื่อนไขการได้รับยกเว้น
3. นักเรียนทุกคนที่ถูกปฏิเสธคำร้องขอยกเว้นค่าธรรมเนียมมีสิทธิอุทธรณ์ได้

นโยบายเรื่องการยกเว้นค่าธรรมเนียมของเขต

คณะกรรมการการศึกษาของเขตการศึกษาซอลท์เลกซิตี (Salt Lake City School District Board of Education) ได้มีมติรับและให้ความเห็นชอบนโยบายเรื่องการยกเว้นค่าธรรมเนียมและตารางค่าธรรมเนียมตามกฎหมายแห่งมลรัฐ ท่านสามารถดูข้อมูลนโยบาย วิธีดำเนินการ และ ตารางค่าธรรมเนียมได้ที่เว็บไซต์ของเขต: slcschools.org/board-of-education/policies/ - เลื่อนลงด้านล่างของหน้าและมองหาหัวข้อ S-10: ค่าธรรมเนียมและการยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับนักเรียน

ขั้นตอนการยกเว้นค่าธรรมเนียม

ครูใหญ่ของแต่ละโรงเรียนได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้พิจารณาและทำการตัดสินใจเรื่องคำร้องขอยกเว้นค่าธรรมเนียม เขตมีความมุ่งมั่นในการตรวจสอบให้แน่ใจว่า

ขั้นตอนในการขอรับการยกเว้นค่าธรรมเนียมมีการบริหารจัดการอย่างเป็นธรรมโดยปราศจากอคติและไม่ลำเอียง นอกจากนี้ เขตยังทำให้แน่ใจว่า ขั้นตอนดังกล่าวหลีกเลี่ยงการก่อให้เกิดความอับยศ ความอึดอัดใจ การให้เกียรติเกินควร และ ภาวะอันไม่สมควรต่อนักเรียนและผู้ปกครอง

ขั้นตอนดังกล่าวจะไม่ตัวบ่งชี้ที่ชัดเจนอันสามารถนำไปสู่การระบุตัวผู้ยื่นคำขอยกเว้นค่าธรรมเนียมได้ และไม่มีนักเรียนผู้ใดของเขต

(นอกเหนือจากนักเรียนที่ครอบครัว/ผู้ปกครองของตนได้ยื่นยื่นคำขอยกเว้นค่าธรรมเนียม)

ที่จะได้รับอนุญาตให้ช่วยเหลือในขั้นตอนการยื่นคำขอ

ข้อมูลจากครอบครัว/ผู้ปกครองจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับโดยเคร่งครัดที่สุดระหว่างขั้นตอนทั้งหมด

นอกจากนี้

ขอให้ท่านรับทราบว่านักเรียนที่กำลังได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมจะไม่ได้รับการปฏิบัติที่แตกต่างไปจากนักเรียนคนอื่น และจะไม่ถูกระบุตัวเป็นผู้ที่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมต่อนักเรียนคนอื่น บุคลากรของโรงเรียน หรือ บุคคลอื่นที่ไม่มีความจำเป็นต้องได้รับทราบข้อมูลนั้น

การมีสิทธิได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม

นักเรียนมีสิทธิได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม หาก

1. นักเรียนมีคุณสมบัติได้รับอาหารกลางวันฟรีภายใต้ระเบียบข้อบังคับ USDA
2. นักเรียนได้รับ SSI
3. ครอบครัวของนักเรียนได้รับ TANF
4. นักเรียนอยู่ในครอบครัวอุปถัมภ์ หรือ
5. นักเรียนอยู่ในการปกครองดูแลของมลรัฐ

นอกจากนี้ หากท่านมีภาวะฉุกเฉินทางการเงินอันมีสาเหตุมาจาก การสูญเสียงาน ความเจ็บป่วยที่สำคัญ หรือ การสูญเสียรายได้สำคัญอื่นที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของท่าน

เด็กของท่านอาจมีสิทธิได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมแม้ว่าจะไม่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์กำหนดการมีสิทธิข้ออื่น แม้ว่านักเรียนไม่มีคุณสมบัติตามมาตรฐานเหล่านี้

แต่โรงเรียนยังคงต้องให้การยกเว้นค่าธรรมเนียมหากการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจะเป็นการปฏิเสธโอกาสของนักเรียนในการเข้าร่วมอย่างเต็มที่หรือสำเร็จตามหลักเกณฑ์เนื่องจากการไม่สามารถชำระค่าธรรมเนียมได้

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้มีคุณสมบัติได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม

โรงเรียนต้องได้รับเอกสารประกอบเพื่อตรวจสอบการมีสิทธิของนักเรียน

ท่านต้องกรอกคำขอยกเว้นค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง (Fee Waiver Application)

และยื่นคำขอตกลงกล่าวต่อครูใหญ่ของโรงเรียนเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นชอบ คำขอต่างๆ

มีให้บริการที่สำนักหลักของโรงเรียนแต่ละแห่ง

และที่เว็บไซต์ค่าธรรมเนียมการศึกษาของคณะกรรมการการศึกษาแห่งมลรัฐยูทาห์ (Utah State Board of Education): <https://www.schools.utah.gov/schoolfees?mid=4340&tid=3>.

เมื่อท่านได้ส่งแบบฟอร์มที่กรอกครบถ้วนเข้ามาแล้ว

หลักเกณฑ์เรื่องค่าธรรมเนียมจะถูกระงับไว้จนกว่าจะมีคำตัดสินเกี่ยวกับการมีสิทธิได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมของนักเรียนของท่าน หากคำขอถูกปฏิเสธ โรงเรียนจะส่งแบบฟอร์มคำตัดสินและคำอุทธรณ์ (Decision and Appeal Form) ให้กับท่าน

แบบฟอร์มดังกล่าวจะแจ้งให้ท่านทราบสาเหตุที่คำขอถูกปฏิเสธและอธิบายถึงวิธีการอุทธรณ์คำตัดสิน

หากท่านอุทธรณ์การปฏิเสธยกเว้นค่าธรรมเนียม ท่านไม่จำเป็นต้องชำระค่าธรรมเนียมต่างๆ

จนกว่าจะมีคำตัดสินอุทธรณ์

หากนักเรียนของท่านมีสิทธิได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียมทั้งหมดต้องได้รับการยกเว้น

ซึ่งรวมถึง ค่าลงทะเบียน ค่าหนังสือเรียน ค่าหนังสือเรียนและค่าฝากอุปกรณ์ อุปกรณ์การเรียน ชุดบัตรเสริมทักษะ

กิจกรรมเสริมหลักสูตรและสื่อเคอร์รี่ในโรงเรียน ค่าบำรุงห้องแล็บและร้านค้า

ค่าธรรมเนียมการใช้สถานออกกำลังกายและผ้าเช็ดตัว ค่าชุดนักเรียนและอุปกรณ์เสริม

ค่าธรรมเนียมทัศนศึกษาและการรวมพล ค่าใช้จ่ายภายในชั้นเรียนหรือการเดินทางของทีม

class or team trips; and costs of musical instruments used in school classes or activities.

ไม่มีสิ่งเช่นว่าเป็นค่าธรรมเนียม "ที่ไม่สามารถยกเว้นได้" หรือ "ที่เป็นตัวเลือก"

แต่ทางเลือกอื่นนอกเหนือจากการยกเว้นค่าธรรมเนียมอาจมีการตกลงกันในบางกรณี

แต่ต้องไม่ใช่เรื่องค่าหนังสือเรียน โรงเรียนไม่สามารถขอให้ท่านทำการชำระเงินเป็นงวด ทำหนังสือรับสภาพหนี้ (IOUs) หรือแผนการชำระเงินล่าช้าอื่นๆ

เงินเรียกเก็บค่าแหวนรุ่น หนังสือรุ่น รูปภาพอนุสรณ์ เสื้อแจ็กเก็ตตัวอักษรย่อ และรายการที่คล้ายคลึงกันไม่ถือเป็นค่าธรรมเนียมและไม่สามารถยกเว้นได้ นอกจากนี้ หากนักเรียนของท่านทำให้ทรัพย์สินของโรงเรียนสูญหายหรือเสียหาย ค่าใช้จ่ายในการทดแทนหรือซ่อมแซมไม่ถือเป็นค่าธรรมเนียมและไม่สามารถยกเว้นได้ นักเรียนอาจต้องชำระค่าสมัครเรียนพร้อมกันสองแห่งหรือค่าคอร์สเรียนชั้นสูง ส่วนของค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับเกรดหรือเครดิตในระดับอุดมศึกษาหรือหลังมัธยมศึกษาไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขการยกเว้นค่าธรรมเนียม นอกจากนี้ เฉพาะนักเรียนที่ได้ชำระเงินมัดจำค่าหนังสือเรียนหรืออุปกรณ์เท่านั้นที่มีสิทธิ์ได้รับคืนเงินมัดจำตอนสิ้นปี

โรงเรียนและบุคลากรของโรงเรียนไม่สามารถหัก ลด หรือ เพิ่มเกรดหรือเครดิต หรือ หักเกรด เครดิต ใบรายงานผลการเรียน ใบแสดงผลการศึกษา (transcripts) หรือ ใบประกาศนียบัตร เพื่อบังคับให้ชำระค่าธรรมเนียม

โรงเรียนอาจจะยึดระเบียบประวัติอย่างเป็นทางการของนักเรียนที่มีความรับผิดชอบในทรัพย์สินที่สูญหายหรือเสียหายของโรงเรียนไว้ อย่างไรก็ตาม

โรงเรียนไม่สามารถยึดระเบียบประวัติของนักเรียนไว้ในประการที่จะทำให้นักเรียนไม่สามารถเข้าเรียนหรือได้รับการจัดให้เข้าเรียนอย่างเหมาะสมได้

เอกสารประกอบการมีสิทธิ์ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมไม่ต้องยื่นทุกปี

แต่โรงเรียนอาจจะเรียกเอกสารดังกล่าวในเวลาใดก็ได้ หรือ

ผู้ปกครองอาจจะขอให้มีการพิจารณาทบทวนด้วยสาเหตุที่เหมาะสม นอกจากนี้

เอกสารประกอบจะต้องไม่ถูกเก็บรักษาไว้ ทั้งนี้ด้วยเหตุผลเรื่องความเป็นส่วนตัว โรงเรียนต่างๆ สามารถถ่ายโอนข้อมูลเรื่องการมีสิทธิ์ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมไปยังโรงเรียนอื่นที่นักเรียนไปขึ้นชั้นหรือย้ายไป

หากมีข้อสงสัย

ท่านสามารถหารือเป็นอันดับแรกกับครูใหญ่ของโรงเรียนของท่านหรือกับผู้แทนของเขตการศึกษาตามรายชื่อด้านล่างนี้

สำนักงานด้านความเป็นผู้นำและสมรรถนะทางการศึกษา (School Leadership and Performance Department) (801) 578-8350

หากท่านต้องการขอรับเอกสารเรื่องวิธีดำเนินการฉบับสมบูรณ์ของเขตในส่วน of ค่าธรรมเนียมและการยกเว้นค่าธรรมเนียม กรุณาติดต่อคุณ Bob Muench ที่ (801) 578-8378.

